

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๓ หน้า ๓๘๒

เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ตั้งและย้ายอัยการมณฑล และอัยการจังหวัด
ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชา
นุญาตให้ตั้งและย้ายสืบเปลี่ยนอัยการมณฑล และอัยการ
จังหวัดรวม ๑๓ นาย คือ

๑ ย้ายอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าตระหนักนิธิผล เนติบัณฑิต
อังกฤษ อัยการมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นพนักงานอัยการ
ประจำกรมอัยการ

๒ ย้ายอำมาตย์ตรี พระอรรถกรมมฤตตี (เซ่ง ศรียาภัย)
เนติบัณฑิต อัยการมณฑลพายัพ เป็นอัยการมณฑลนครศรี
ธรรมราช

๓ ตั้งรองอำมาตย์เอก หลวงประนาทกรณ์ (ถม อินทร
สูตร) เนติบัณฑิต ซึ่งเป็นอัยการมณฑลมหาสารคาม เมื่อยัง
มิได้รวมการปกครอง มณฑลมหาสารคามมาอยู่ใน มณฑลพายัพ
เป็นอัยการมณฑลพายัพ

๔ ตั้งรองอำมาตย์เอก หลวงอรุณนิพนธ์ปรีชา (ฮวด คัน
ชะยุกตะ) เนติบัณฑิต อัยการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รั้งอัยการ
มณฑลพิษณุโลก

เล่ม ๔๓ หน้า ๓๘๓ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๖๕

๕ ย้ายอำมาตย์ตรี พระสวัสดิ์เวียงไชย (สุวรรณ สมิต
สุวรรณ) เนติบัณฑิต อัยการมณฑลอุดร เป็นพนักงานอัยการ
ประจำกรมอัยการ

๖ ตั้งอำมาตย์ตรี หลวงประจำคดี (บัวรส จันทพิมพ์)
ซึ่งเป็นอัยการมณฑลร้อยเอ็จ เมื่อยังมีได้รวมการ ปกครองมณฑล
ร้อยเอ็จมาอยู่ในมณฑลนครราชสีมา เป็นอัยการมณฑล
อุดร

๗ ตั้งรองอำมาตย์โท หลวงราชมนตรี (สุทธิ อหะหมัด
จุฬา) พนักงานอัยการผู้รักษาการแทนอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

๘ ตั้งรองอำมาตย์ตรี เล็ก ปานิกบุตร เนติบัณฑิต พนักงาน
อัยการประจำกรมอัยการ เป็นอัยการจังหวัดเพชรบุรี

๙ ตั้งนายสวัสดิ์ คทวนิช เนติบัณฑิต พนักงานอัยการ
ประจำกรมอัยการ เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมา

๑๐ ตั้งนายทองเย็น หลีละเมียร เนติบัณฑิต นักเรียน
อัยการประจำกรมอัยการ เป็นอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

๑๑ ตั้งนายชั้น กลิ่นดอกไม้ เนติบัณฑิต นักเรียนอัยการ
ประจำกรมอัยการ เป็นอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

๑๒ ตั้งนายฉ้วน แสนโกศิก เนติบัณฑิต พนักงานอัย
การประจำกรมอัยการ เป็นอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๓ หน้า ๓๘๔

๑๓ ตั้งนายสำราญ ศิริพันธ์ เนติบัณฑิต พนักงานอัยการ
ประจำกรมอัยการ เป็นอัยการจังหวัดสวรรคโลก รับราชการ
สนองพระเดชพระคุณสืบไป

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

แจ้งความมาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

นายพลโท ยุคล

ผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดี

โดยพระมหากษัตริย์คุณ เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยาก
อันจะพึงเกิดแก่ประชาชนพลเมืองเนื่องจากไข้ทรพิษ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสาธารณสุขสุขจ่ายหนองฝี่แก่เจ้า
พนักงานไปจัดการปลูกป้องกันตามท้องที่ต่าง ๆ มีจำนวนคนที่ได้
รับการปลูฝีให้เปันทานไปแล้ว ปรากฏจากรายงานที่ได้รับใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ

๑ มณฑลกรุงเทพฯ ฯ จังหวัดพระนคร ๒๖๐ คน จังหวัด
ธนบุรี ๑,๑๐๕ คน จังหวัดสมุทรปราการ ๓๐๕ คน จังหวัดพระ
ประแดง ๘๙๓ คน จังหวัดนนทบุรี ๕๗ คน ด้านตรวจเรือ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑,๖๗๘ คน รวม ๔,๓๑๘ คน